

Câu chuyện của Gia đình Jreissati

Dựa trên kinh nghiệm, Gia đình Jreissati muốn thay đổi hành trình chống lại ung thư tuyến tụy cho những bệnh nhân khác, dẫn đến việc thành lập Trung tâm Tuyến tụy Jreissati tại Epworth.

Elias Jreissati nhận được chẩn đoán mắc bệnh ở tuổi 54 - khoảng cùng độ tuổi với cha của ông khi ông này qua đời vì căn bệnh ung thư này.

Khi Elias lần đầu đi khám bác sĩ, ông không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào cả. Ông đã ra ngoài ăn tối với vợ vài ngày trước đó và nghĩ rằng mình đang bị dị chứng ngộ độc thực phẩm. Nhưng bác sĩ không tin điều đó và muốn kiểm tra thêm dựa trên bệnh sử của gia đình ông. Xét nghiệm máu cho thấy Elias có nồng độ men gan rất cao. Vì muốn biết thêm thông tin, bác sĩ đã sắp xếp cho ông siêu âm, chụp CT và chụp MRI. Các xét nghiệm không tìm thấy điều gì bất thường. Ngay cả kết quả xét nghiệm máu của ông cũng bình thường.

Vào thời điểm này, Elias tin rằng sức khỏe của mình vẫn ổn. Ông không muốn làm thêm xét nghiệm nữa nhưng bác sĩ vẫn tiếp tục kiểm tra. Chỉ sau khi siêu âm nội soi, bác sĩ chuyên khoa mới phát hiện khối u ở giai đoạn 1. Vào thời điểm phẫu thuật tức là 23 ngày sau đó, khối u đã tiến triển đến giai đoạn 2. Theo Elias, nếu bác sĩ không kiên trì, vào ngày hôm nay ông sẽ không thể ở đây để kể lại câu chuyện của mình.

Đây là điểm khởi đầu cho hành trình đáng sợ của Elias và gia đình. Họ cần phải đọc nhiều thông tin và hiểu chúng. Khi đưa ra câu hỏi, họ nhận được nhiều thông tin bất đồng nhất và quan điểm trái ngược nhau. Vợ của Elias, Colleen, cảm thấy như họ đang ở trong bóng tối không biết gì hết, thiếu thông tin cần thiết trong một số giai đoạn điều trị của Elias. Vào thời điểm đó, Melbourne cũng không có sự tập trung chăm sóc có sẵn dành cho bệnh nhân ung thư tuyến tụy. Điều này có nghĩa là ông cần phải đến nhiều địa điểm khác nhau để được khám bệnh và điều trị.

Dựa trên kinh nghiệm của mình, gia đình Jreissati muốn thay đổi hành trình điều trị cho những bệnh nhân khác. Đã đến lúc phải làm tốt hơn và trở nên tốt hơn khi đối mặt với ung thư tuyến tụy. Với tầm nhìn này, gia đình đã tiếp cận Quỹ Y khoa Epworth và thành lập [Trung tâm Tuyến tụy Jreissati](#) tại Epworth.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin qua số 03 9426 8880 hoặc email EHJreissatiFamilyPan@epworth.org.au.